

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ กสม. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

**๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลาของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลาของข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... และมอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นที่ประชุม โดยไม่ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหารอีกครั้ง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. ขอเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. นางเตือนใจ ดีเทศน์ เข้าร่วมโครงการจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย จัดโดย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และภาคีองค์กรเครือข่ายที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง มีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์และแถลงเจตจำนงการส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย โดยกลุ่มชาติพันธุ์ได้สะท้อนปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ ๑) สิทธิในที่ดินทำกิน เช่น การถูกจำกัดการทำไร่หมุนเวียนของชนเผ่ากะเหรี่ยง รวมถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ๒) การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ๓) การจัดการศึกษาที่ขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ โดยมิได้คำนึงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ๔) การสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการแก้ไขอคติทางชาติพันธุ์ และ ๕) ขอให้มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการรวมกลุ่มและเสริมสร้างศักยภาพของเด็ก เยาวชน และสตรี

**๕. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นักศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวม ๒๘๐ คน ทั้งนี้ พลโทปริวัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ให้ความสำคัญต่อการบรรยายเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง

**๖. การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานสรุปผลการรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... จัดโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม มีผู้เข้าร่วมรับฟังความเห็นประมาณ ๘๐๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น โดยร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... จะเป็นกฎหมายกลาง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการยุติธรรม มีเจตนาเพื่อลดอุปสรรคและความล่าช้าในการเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างกลไกให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีและได้รับบริการจากภาครัฐด้านกระบวนการยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็ว ส่วนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน ๑๐ เรื่อง เช่น การบันทึกภาพและเสียงในชั้นจับกุมและตรวจค้น การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยห้ามนำผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาออกแถลงข่าวหรือยินยอมให้บุคคลอื่นบันทึกภาพหรือเสียง ปรับปรุงการสอบสวน การฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริต เป็นต้น

**๗. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค The Regional Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค The Regional Workshop on Preventing and Countering Violent Extremism ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

#### ๘. การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สอบถามข้อมูลกับเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ความว่า กรณีของ กสม. จะต้องรอประกาศหลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการยกร่างประกาศ ฯ และเมื่อประกาศ ฯ มีผลใช้บังคับแล้ว จะต้องดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ฯ มีผลใช้บังคับ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลาง ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

#### ๙. การเสนอกฎหมายกลางเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักในการตรากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เป็นกฎหมายกลาง ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ยกร่างกฎหมายกลางเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท “ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....” ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเป็นเรื่องเสร็จ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนการเสนอกฎหมาย ในการนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเห็นว่าการให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์ไม่มากนักและการกำหนดข้อพิพาททางอาญาบางประเภทเป็นกฎหมายกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐหรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนใช้ในการยุติหรือระงับข้อพิพาทดังกล่าว โดยคำนึงถึงความยินยอมของคู่กรณีเป็นสำคัญ จะทำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดงบประมาณแผ่นดิน และเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข จึงขอให้ช่วยสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีด้วย และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดีร่วมกับสำนักวิจัยและวิชาการดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะตามมาตรา ๒๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีต่อไป